

สื่อ	ประเด็นข่าว
Hfocus	<p>เรื่อง ‘ก.พ.-สป.สธ.’ ปรับ ผอ.รพ.สต.</p> <p>-เสนอข่าว นายประเมธ ช่วยศิริ ประธานชมรม ผอ.รพ.สต. เปิดเผยว่า ปัญหาความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรมในตำแหน่งผอ.รพ.สต. ชมรมฯ ได้ทำหนังสือร้องทุกข์ต่อสำนักงาน ก.พ. และ สป.สธ. ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558 แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา ก่อนหน้านั้น สธ.เคยทำหนังสือตอบมายังชมรมฯ แต่มองว่าเป็นการตอบปัญหาที่ไม่ตรงประเด็น เนื่องจากเป็นการอ้างถึงมต.ก.พ. ที่กำหนดหลักเกณฑ์การปรับตำแหน่งเข้าสู่สายวิชาการต้องทำการสอบแข่งขันเท่านั้น ซึ่งถือว่าไม่เป็นธรรม เพราะกำหนดให้เริ่มสายวิชาการในระดับปฏิบัติการ ส่งผลให้ตำแหน่งและเงินเดือนผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีนอนามัยถูกลดลง และก่อนหน้านั้น ก.พ.ได้ออกหลักเกณฑ์กรณีพิเศษ ตามหนังสือ ว.14/2552 ให้ผอ.รพ.สต.ที่มีวุฒิปริญญาตรีปรับโอนเป็น นวค.สธ.ระดับชำนาญการโดยไม่ต้องสอบ จึงควรให้หัวหน้าสถานีนอนามัยที่ได้ปรับวุฒิปริญญาตรีในภายหลังใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ในวันที่ 29 มกราคม 2559 ทางชมรมฯ จึงมีหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอให้ทบทวนคำร้องทุกข์นี้ เนื่องจากส่งผลต่อขวัญและกำลังใจผู้ปฏิบัติงานอย่างมาก เพราะหากเปรียบเทียบการทำงานกับผอ.รพ.สต.ที่มีตำแหน่ง นวค.สธ.ชำนาญการ พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน แต่อัตราค่าตอบแทนเบียดเบียนจ่ายต่างกัน และการบรรจุสายวิชาการในระดับปฏิบัติการก่อนเท่ากับเป็นการลดตำแหน่ง และถูกปรับลดเงินเดือนอีกประมาณหมื่นบาท นอกจากนี้ การสมัครสอบอาจต้องสละตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ทำให้อาจต้องกลับไปปฏิบัติงานที่ รพ.สต.เดิมในฐานะลูกน้องแทน</p> <p>ขณะนี้ คงต้องรอคำตอบจาก ก.พ.ก่อน หากยังไม่มีความคืบหน้า ทางชมรมฯ คงหารือเพื่อหามาตรการขอความเป็นธรรมต่อไป อย่างไรก็ตาม ที่ สธ.มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหากำลังคนให้กับวิชาชีพต่างๆ ในระบบทุกวันศุกร์สิ้นเดือน ซึ่งมี นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัด สธ. เป็นประธาน จะมีการนำเรื่องนี้เข้าพูดคุยในที่ประชุมอีกครั้ง</p>
มติชนออนไลน์	<p>อนุมัติค่าตอบแทนพิเศษ 4 จ.ชายแดนใต้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ได้ลงนามลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2559 โดยส่งถึงอธิบดีกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา</p> <p>โดยคำสั่งดังกล่าวเป็นการให้ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยใน 4 จังหวัด คือ จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส โดยเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังนี้ เป็นผู้ปฏิบัติราชการเป็นประจำ และมีวันทำการไม่น้อยกว่า 15 วันทำการในเดือนที่เบิกค่าตอบแทน ประกอบด้วย แพทย์และทันตแพทย์ อัตรา 10,000 บาทต่อเดือน เกสเซอร์ อัตรา 5,000 บาทต่อเดือน และพยาบาลวิชาชีพอัตรา 1,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาในการเบิกจ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559 โดยระยะเวลาการเบิกค่าตอบแทนให้เป็นไปตามที่ปลัด สธ.จะประกาศกำหนดเป็นรายปีให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความจำเป็นของพื้นที่</p> <p>ด้าน นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา กล่าวว่า ค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่ ก่อนหน้านี้ สธ. ให้ติดต่อกันมานานกว่า 10 ปีแล้ว เพียงแต่การอนุมัติจ่ายเงินจะทำแบบปีต่อปี เพราะต้องดูความเหมาะสมด้านงบประมาณ เนื่องจากเงินก้อนนี้ได้เพิ่มเติมจากค่าตอบแทนอื่นๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงบประมาณเสี่ยงภัยทั่วไป อัตรา 2,500 บาท ที่ข้าราชการในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับ</p>
บ้านเมือง	<p>งบทหลักประกันสุขภาพฯ</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษก สปสช. เปิดเผยว่า ครม.มีมติอนุมัติงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ปี 2560 วงเงิน 1.65 แสนล้านบาท โดยเป็นงบบริหารจัดการ สปสช. วงเงิน 1.4 พันล้านบาท การดำเนินการต่อจากนี้ ในส่วนของงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนจะพิจารณาจัดสรรงบกลางในหมวดรายการต่างๆ ก่อนเสนอเข้าสู่การ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>พิจารณาของคณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ และเสนอให้บอร์ด สปสช. ที่มีร.มว.สธ. เป็นประธาน ออกเป็นประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 ต่อไป</p>
บ้านเมือง ไทยโพสต์	<p>สสส.ต้นแบบนวัตกรรมการเงิน</p> <p>-เสนอข่าว พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานบอร์ด สสส. เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ด สสส. ครั้งที่ 5/2559 ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างแนวนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่สอดคล้องตามทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ 10 ปี โดย ดร.นิมาร์ อัสการ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ได้เสนอรายงานองค์การอนามัยโลก เรื่องการจัดเก็บภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะจากธุรกิจยาสูบ "Earmarked Tobacco Taxes : Lesson Learnt from 9 countries" ที่ถอดบทเรียนจาก 9 ประเทศ ใน 6 ภูมิภาค ซึ่งระบุว่า สสส.ไทยเป็นนวัตกรรมใหม่ที่โดดเด่น คือ มีโครงสร้างการบริหารงบประมาณที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินงานเพื่อสร้างเสริมสุขภาพหลากหลายมิติที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน สามารถเป็นต้นแบบให้แก่ประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลกในการนำแนวทางภาษีนี้ไปใช้พัฒนาประเทศ ที่สำคัญยังมีการทำงานที่ใกล้ชิดกับองค์การอนามัยโลกอย่างต่อเนื่อง</p> <p>นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบโครงการพัฒนาการศึกษานุเคราะห์ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสหสาขาวิชาชีพด้านหมอครอบครัว (Family Care Team) 9 สาขาวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาให้เกิดกระบวนการเรียนการสอนบุคลากรสุขภาพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน และพัฒนางานวิจัยตามความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>
กรุงเทพธุรกิจ บ้านเมือง มติชน สยามรัฐ ไทยรัฐ	<p>ไฟไหม้หอพักร.พิทักษ์เกียรติวิทยา</p> <p>-เสนอข่าว ความคืบหน้ากรณีเพลิงไหม้หอพักนักเรียนหญิงโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย</p> <p>-ท.พ.โฆษิต ออบสุวรรณ รอง นพ.สสจ.เชียงราย กล่าวว่าขณะนี้ศพนักเรียนทั้ง 17 ราย สามารถระบุตัวตนได้แล้ว 5 ราย ที่เหลืออีก 12 ราย ได้เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอและส่งต่อไปรพ.มหาราชเชียงใหม่ ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล คาดว่าจะใช้เวลา 2 สัปดาห์ สำหรับนักเรียนที่บาดเจ็บ 5 ราย ถูกนำส่ง รพ.เวียงป่าเป้า 3 ราย ทั้งหมดบาดเจ็บเล็กน้อย ผู้มีอาการสาหัส 2 ราย ส่งรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ได้แก่ ด.ญ.นรินทิพย์ อายุ 5 ขวบ มีแผลไฟไหม้ลึกที่หลัง แผลที่แขนและขาซ้ายไม่ลึก ถูกไฟไหม้ร่างกาย 23 เปอร์เซ็นต์ และด.ญ.รดา อาเซาะ อายุ 9 ขวบ ล่าถักคว้นไฟหมดสติ ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ ขณะนี้อาการฟื้นคืนอันตรัยทั้งคู่</p> <p>-ด้าน พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปดูแลครอบครัวที่สูญเสียจากเหตุการณ์ครั้งนี้ และดูแลจิตใจเด็กนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงคณะครูและนักเรียนทุกคนในโรงเรียน และให้เร่งสืบสวนหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ เพื่อให้ทุกสถานศึกษาเร่งจัดทำแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก</p> <p>-ด้าน ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางพร้อมคณะมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ปกครองเด็กที่บาดเจ็บและเสียชีวิต รายละ 15,000 บาท ภาคเอกชนสนับสนุนรายละ 25,000 บาท พร้อมกำชับผู้บริหารของสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่ให้เข้มงวดตรวจอาคารให้ถูกต้องตามระเบียบ พร้อมส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาดูแลญาติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตด้วย</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กนต์ ฤกษ์ชัย ณ อยุธยา แพทย์นิติเวช รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์กล่าวว่า ได้ระดมแพทย์แผนกทันตกรรม เข้ามาร่วมตรวจประวัติการรักษาฟันเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์ และเตรียมส่งชิ้นเนื้อและกระดูกไปที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อตรวจหาดีเอ็นเอเปรียบเทียบกับญาติคาดว่าจะใช้เวลา 15 วัน จะสามารถตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ของเด็กผู้เสียชีวิตได้ทั้งหมด</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปริทรรศ ศิลปกิจ รักษาการแทน ผอ.รพ.สวนปรุง เปิดเผยว่า เด็กที่อยู่ในเหตุการณ์อายุน้อย การประสบเหตุที่รุนแรงอาจทำให้เกิดอาการเครียด คิดมาก หรือซึมเศร้า บางรายอาจจะต้องใช้ยาช่วยเพื่อทำให้อาการดีขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานรวบรวมข้อมูลกลุ่มที่ต้องรับการเยียวยา</p> <p>-นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า ผอ.รพ.เวียงป่าเป้า กล่าวว่า กลุ่มที่ทีมจิตเวชจะเข้าติดตามและเยียวยาสภาพจิตใจ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.ผู้ปกครองเด็กที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 2.กลุ่มเด็กนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์ รวมทั้งผู้ปกครองของเด็ก 3. กลุ่มครูที่อยู่ในโรงเรียน ซึ่งทีมงานที่มีอยู่เพียงพอกับการเยียวยา เนื่องจากมีรพ.ในอำเภอต่างๆ ของ จ.เชียงรายเข้ามา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ มติชน	<p>ช่วยเหลือ</p> <p>-ด้านนพ.สุรินทร์ สุมนาพันธุ์ นพ.สสจ.เชียงราย เปิดเผยว่า มีการคัดกรองผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ได้ 15 ครอบครัว รวม 19 คน ในจำนวนนี้ต้องเข้ารับการบำบัด 6 คน เนื่องจากมีสภาพจิตใจที่บอบช้ำจากการสูญเสีย ส่วนอีก 13 คน ใช้การบำบัดด้วยการให้คำปรึกษา และพูดคุยเพื่อให้คลายความเครียดวิตกกังวล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อนุรักษ์ อมรเพชรสถาพร ผอ.สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน กล่าวว่า ที่ผ่านมารพ.จะมีการขอรับเหตุอัคคีภัย แต่ในส่วนของโรงเรียนและหอพักอาจยังไม่มี การที่ ศธ.จะทำคู่มือดังกล่าวถือเป็นเรื่องดี แต่ต้องมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้และซักซ้อมเมื่อพบกับเหตุอัคคีภัย รวมถึงภัยพิบัติอื่น ๆ ด้วย</p> <p>สำหรับการเอาตัวรอดในเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย 1.ตั้งสติ ดูว่ามีการแจ้งเตือนอัคคีภัยแล้วหรือไม่ หากยังให้รีบกดกริ่งสัญญาณเพื่อเตือนให้คนอื่นรับทราบและแจ้งหน่วยดับเพลิง 2.หากมีเวลา ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นระหว่างรอทีมดับเพลิง แต่หากเห็นว่าควบคุมไม่ได้ ให้รีบออกจากอาคาร 3.หากมีเวลา อาจช่วยลดการลุกลามของเปลวเพลิงได้ ด้วยการปิดหน้าต่างเพื่อลดออกซิเจนที่จะเข้ามาในอาคาร แยกสิ่งที่จะเป็นเชื้อเพลิงออกเพื่อลดความรุนแรงของเพลิงไหม้ 4.การหนี ให้พยายามหนีลงไปข้างล่างห้ามใช้ลิฟต์ 5.พยายามหมอบต่ำ หากมีเวลาให้หาผ้าชุบน้ำปิดหน้า เพื่อป้องกันการสูดเอาควันเข้ามามากเกินไป</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>ไฟไหม้ตะวันแดงฯ สุขสวัสดิ์</p> <p>-เสนอข่าว เกิดเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิง "ตะวันแดงสดแสงเดือน" สาขาสุขสวัสดิ์ แขวงและเขตราชบุรีบูรณะ กทม. มีผู้เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 3 ราย อยู่รพ.บางปะกอก 3 และยังอยู่ห้องไอซียู 1 ราย ตำรวจเร่งสอบสวนหาสาเหตุ ดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้อง</p>
<p>เพจกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>เดลินิวส์ แนวหน้า</p> <p>สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 9</p>	<p>น้ำผลไม้ปลอม</p> <p>-มีผู้โพสต์แจ้งข้อมูลว่า พบรถเข็นน้ำผลไม้ปลอมขายที่หลังโรงแรมอินทรา ไบหยก ประตูน้ำ มีจุดจอดทำอยู่ริมทางรถไฟใต้แอร์พอร์ตลิงก์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ตันคุ้ม รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสุ่มตรวจและเก็บตัวอย่างร้านขายน้ำส้มคั้น ทั้งในส่วนที่เป็นร้านอาหารและรถเข็นในพื้นที่ กทม. มาตรวจสอบแล้ว ส่วนพื้นที่ต่างจังหวัด นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. ได้สั่งการให้สสจ.เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ การซื้อน้ำส้มคั้นรับประทานขอให้ประชาชนซื้อจากร้านที่เชื่อถือได้ ซึ่งในการผลิตน้ำส้มคั้นขาย จะมี 2 กรณี คือ กรณีผลิตบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ โรงงานต้องขออนุญาตจากออย.ก่อน ส่วนกรณีเป็นร้านค้าหรือรถเข็นที่คั้นสด ๆ และจำหน่ายทันที ต้องขออนุญาตในการเปิดร้านจำหน่ายจากท้องถิ่น ๆ ส่วนน้ำส้มของกลางที่จับได้จาก จ.สระบุรี ได้ถูกส่งมาตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว ใช้เวลาประมาณ 7 วันจึงจะทราบผล</p> <p>-ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เรื่องการจับกุมน้ำส้มปลอม ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทุกพื้นที่และเร่งหาตัวการ ซึ่งคนไทยเจ้าของสูตรน้ำส้มปลอม ถือว่ามีความผิดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย</p> <p>-ในโลกโซเชียลได้มีการโพสต์ภาพแผงขายน้ำส้มคั้นย่านเกษตรศาสตร์ พร้อมตั้งข้อสังเกตพฤติกรรมของคนขายว่า มีการกรอกน้ำส้มจากขวดที่เก็บไว้ใต้แผงค้า จึงสงสัยว่าเป็นน้ำส้มคั้นสดแท้หรือไม่ และเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ เพื่อสุขอนามัยของผู้บริโภค และยังมีผู้เข้ามาตั้งข้อสังเกตถึงการล้างผลส้มที่นำมาคั้น ว่าหากล้างไม่สะอาด จะทำให้เสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารพิษจากยาฆ่าแมลง</p>
<p>สำนักข่าวไทย</p> <p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>คมชัดลึก</p>	<p>ภาษีเครื่องดื่มน้ำตาล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย.ได้หารือร่วมกับกรมสรรพสามิตเรื่องขึ้นภาษีน้ำตาลและระบุว่าคนไทยติดหวานมาก เครื่องดื่มในไทยใส่น้ำตาลถึงร้อยละ 12-14 เกินกว่าปริมาณที่ควรจะได้รับในแต่ละวัน</p> <p>-เสนอข่าว นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังเร่งศึกษาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำตาลสูง โดยใช้ข้อมูลจาก ออย.เป็นฐานในการพิจารณาร่วมกับผลกระทบต่ออุตสาหกรรม โดยเห็นว่าการลดค่าความหวานอาจมีผลกระทบช่วงแรก แต่สุดท้ายผู้บริโภคจะเคยชิน</p>
ไทยรัฐ บ้านเมือง	<p>โรคควัวบ้า</p> <p>-เสนอข่าว ภายหลังกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 375) พ.ศ.2559 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการนำเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากโรคควัวบ้า โดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคมนี้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ล่าสุดหลายประเทศทั้งตั้งว่า ประกาศดังกล่าวเข้มงวดเกินไป ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (Office International des Epizooties: OIE)</p> <p>- นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ประกาศดังกล่าวมุ่งควบคุมการนำเข้าเนื้อโคในกลุ่มประเทศต่างๆ ที่มีการแบ่งกลุ่มความเสี่ยงจากโรคควัวบ้าไว้ ได้แก่ 1.กลุ่มประเทศหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากโรคควัวบ้าน้อยมาก 2.กลุ่มประเทศหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากโรคควัวบ้าที่ควบคุมได้ 3.กลุ่มประเทศหรือพื้นที่ที่ยังไม่มีการประเมินความเสี่ยงจากโรคควัวบ้า โดยแต่ละกลุ่มจะมีเกณฑ์ควบคุมโรคที่แตกต่างกัน อาทิ เนื้อถอดกระดูก ต้องได้จากโคที่ผ่านขั้นตอนการฆ่าและชำแหละ แต่ต้องผ่านการตรวจโรคก่อน เป็นต้น แต่หลังจากมีหนังสือเวียนไปยังนานาประเทศ กลับถูกบางประเทศทั้งตั้งว่า ไม่ดำเนินการตาม OIE จึงนำเรื่องนี้หารือในคณะกรรมการอาหารและยา และเชิญผู้แทนกรมปศุสัตว์เข้าให้ข้อมูลยืนยันสถานการณ์ของโรค เพื่อนำไปพิจารณาปรับลดมาตรการใดมาตรการหนึ่ง โดยการปรับแก้ประกาศควบคุมโรคควัวบ้า จะมีการพิจารณาอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการอาหารและยา ช่วงเดือนมิถุนายนนี้</p>
ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์	<p>มาตรฐานสปลาไทย</p> <p>- เสนอข่าว นายอภิชัย เกียรติศักดิ์ ที่ปรึกษาสมาพันธ์สปลาไทย เปิดเผยว่า ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจสปลาไทยเติบโตขึ้นมากและความนิยมยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงมีปัญหาคาบน้ำต่างตัวมาฝึกเป็นหมอนวด ทำให้สูญเสียความเป็นไทย รวมถึงมีสปลาปริศนาเกิดขึ้นจำนวนมาก ส่งผลให้ภาพลักษณ์สปลาไทยเสียหาย โดยขณะนี้ไม่มีสปลาทั่วประเทศประมาณ 2,000 แห่ง แต่ขึ้นทะเบียนเพียง 500 แห่ง ภาครัฐจึงควรเร่งแก้ปัญหา</p>
ไทยโพสต์ คอลัมน์ บันทึกหน้า4	<p>พระธัมมชโย</p> <p>- กล่าวว่ เกมยื้อซื้อเวลาของ ธัมมชโย คงไร้ผลแล้ว เมื่อศาลยกคำร้องการขอเพิกถอนหมายจับคดี สมคบกันฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันรับของโจร ขณะที่ อ.นพ.ธวัชชัย กาญจนรินทร์ ผช.ผอ.กองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน รพ.พระมงกุฎเกล้า แฉผ่านเฟซบุ๊ก จับผิดการถ่ายทอดสดอาการอาพาธ โดยใช้หลักวิชาการแพทย์อธิบายทุกข้อต ชนิตแก้ตัวไม่ได้อีก ก็อย่าแปลกใจทำไมกล้าจัดฉากลวงโลกขนาดนี้ ในเมื่อหลอกลวงล้างสมองสาวกให้มั่งคั่งมามากมายได้ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า 26 พ.ค.นี้คงไม่ไปรับทราบข้อกล่าวหา ขณะที่ ดีเอสไอ ก็เสี่ยงไม่ได้ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้น หลัง 26 พ.ค.นี้ บริเวณสำนักงานบินเตอดแน่นนอน</p>
ไทยโพสต์ คอลัมน์ บันทึกหน้า4	<p>ถ่ายทอดสด ดร.วันชัยยิงตัวตาย</p> <p>- กล่าวว่ กรณีตำรวจล้อมจับ ดร. วันชัย ดนัยตโมนุท อาจารย์ ม.ราชภัฏพระนคร ผู้ต้องหาฆ่า 2 ดอกเตอร์ แล้วเอาปืนจ่อหัวฆ่าตัวตาย โดยมีสถานีโทรทัศน์หลายช่องถ่ายทอดสดเหตุการณ์โดยไม่เซ็นเซอร์ภาพ หนังสือพิมพ์บางฉบับก็ลงภาพดังกล่าวเช่นกัน กสทช.ได้เรียกผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ 4 ช่องมาชี้แจง ซึ่งเห็นว่าอาจมีความผิดตามมาตรา 37 พ.ร.บ.กสทช. แต่กลับไม่กล้าดำเนินการตามกฎหมาย</p> <p>ขณะที่ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ประชุมร่วมกับตัวแทนกองบรรณาธิการ และตัวแทนสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ยอมรับว่าเป็นบทเรียน จะกลับไปทบทวนการทำงาน ซึ่งก็เหมือนทุกครั้งที่มีสื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องจริยธรรม แต่สุดท้ายก็แพ้วพายต่อเจ้าของสื่อ ที่เห็น เรตติ้ง มากกว่าความรับผิดชอบ หากจิตสำนึกต่ำเช่นนี้ระวังรัฐจะใช้กฎหมายเข้ามากดหัว แล้วก็ร้องหาเสรีภาพกันอีก</p>
กรมประชาสัมพันธ์ สปริงนิวส์	<p>ไวรัสซิกา</p> <p>- เสนอข่าว นพ.อานวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีมีรายงานข่าวว่าได้พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา รายที่ 2 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยผู้ป่วยคนดังกล่าวเป็นชาวไทยที่เดินทางเข้าไปทำงานในไต้หวัน กรมควบคุมโรคจึงประสานไปยังศูนย์ป้องกันควบคุมโรคไต้หวัน เพื่อตรวจสอบข้อมูล เบื้องต้นพบว่า ขณะนี้ผู้ป่วยไม่มีอาการป่วยและได้เดินทางไปยังที่พักคนงานในไต้หวันแล้ว สำหรับการดำเนินการควบคุมโรคในประเทศไทยทันทีที่มีรายงานดังกล่าว กรมควบคุมโรคได้ส่งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อดำเนินการสอบสวนควบคุมโรคร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันที ซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนควบคุมโรคตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาอย่างเข้มข้น</p> <p>- เสนอข่าว ศูนย์ควบคุมโรคของจีน แถลงว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศจีนรายที่ 2 เป็นชายวัย 35 ปี ระบุชื่อแต่เพียงนายช่ง จากเขตเฟิงไต้ โดยผู้ป่วยเริ่มเป็นไข้และมีผื่นขึ้นตามตัว ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 59 ระหว่างที่นั่งเครื่องบินเดินทางกลับจากประเทศโบลิเวีย และได้แจ้งอาการต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมโรคทันที จากนั้นได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล และตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสซิกา อาการของนายช่ง ยังคงที่ แต่แพทย์กำลังติดตามอาการอย่างใกล้ชิด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
New)108	<p>นับเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา รายที่ 2 ของจีน ตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ศูนย์ควบคุมโรคของจีนเกรงว่า มีความเป็นไปได้ที่เชื้อซิกาจะแพร่ระบาดมาถึงกรุงปักกิ่ง เนื่องจากมีการเดินทางระหว่างเมืองกันบ่อย แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขระบุว่า ความเป็นไปได้ของการแพร่ระบาดของเชื้อซิกามาถึงกรุงปักกิ่งในตอนนี้ยังมีโอกาสน้อย</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกเผยความรุนแรงจากการระบาดของเชื้อไวรัสซิกา เป็นผลจากความล้มเหลวทางด้านนโยบายควบคุมโรคของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ ประเทศที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดจากการระบาดของไวรัสซิกาที่เกิดขึ้น เป็นประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่เคร่งศาสนา ซึ่งการที่ไม่สามารถให้บริการด้านการวางแผนครอบครัวอย่างทั่วถึง จะทำให้วิกฤตการณ์รุนแรงขึ้น</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>ประชุมสมัชชาอนามัยโลก</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวปาฐกถาเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญ 4 ประการ ที่ผลักดันให้เกิดผลสำเร็จต่อวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ในที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก โดยยึดหลักประจักษ์และนำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ พร้อมหารือรัฐมนตรีกลุ่มประเทศพันธมิตรเพื่อการต่อสู้กับการต่อต้านจุลชีพ และประธานคณะกรรมการต่อต้านจุลชีพ สหราชอาณาจักร ผลักดันการต่อต้านจุลชีพ เข้าสู่วาระของการประชุมระดับสูงสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 71 ในเดือนกันยายน 2559 ณ นครนิวยอร์ก</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>ยุทธศาสตร์ 10 ปี กรม สบส.</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ขณะนี้ กรมได้เร่งทบทวน ปรับบทบาททิศทางภารกิจของกรมฯ และหน่วยงาน ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การทำงาน 10 ปีข้างหน้า ซึ่งจะเริ่มในปี 2560-2569 เพื่อให้ตรงกับปัญหาและความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี ประเทศไทยที่ขับเคลื่อนสู่สังคมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง</p>
สยามรัฐ	<p>ประกวดโลโก้ 100 ปี การสาธารณสุขไทย</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขจัดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) "100 ปี การสาธารณสุขไทย" ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท ปิดรับสมัคร 15 มิ.ย.59 ดาวน์โหลดใบสมัคร-ข้อมูลได้ที่ www.moph.go.th</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>เปิดคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว</p> <p>-เสนอภาพข่าว นพ.อำนาจ กาจิงะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.ประภาส วีระพล นพ.สจ.นครพนม นพ.ยุทธชัย ตรีสกุล ผู้อำนวยการรพ.นครพนม ร่วมเปิดคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว (Travel Medicine Clinic) เพื่อรองรับผู้เดินทางท่องเที่ยว ณ รพ.นครพนม</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>กรมวิทย์ ใช้เทคนิคใหม่ตรวจจำแนกเชื้อแบคทีเรีย/เชื้อรา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตรียมความพร้อมรับภัยคุกคามด้านสุขภาพ จากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่ก่อโรคในคน โดยนำเทคนิคการตรวจจำแนกแบบใหม่ด้วยเครื่อง MALDI-TOF MS สามารถตรวจวินิจฉัยจำแนกเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้อย่างรวดเร็ว ได้ผลถูกต้องแม่นยำ ประหยัดงบประมาณ และช่วยให้แพทย์เลือกใช้ยาปฏิชีวนะได้อย่างเหมาะสม</p>
แนวหน้า	<p>พัฒนาทีมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเพิ่มพูนทักษะทีม Child Project Manager ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เจริญพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี</p>
คมชัดลึก มติชน	<p>สร้างนักจิตวิทยาในโรงเรียน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีแนวโน้มรื้อฟื้นโครงการสร้างนักจิตวิทยาในโรงเรียนขึ้นมาใหม่ จากที่เคยร่วมกับกรมสุขภาพจิต ทำเป็นโครงการนำร่องเมื่อปี 2556-2557 ใน 20 โรงเรียน แล้วพบว่าได้ผลดี ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เบื้องต้น ศธ.ต้องทำเรื่องการเพิ่มอัตรากำลังคน ส่วนงานทางด้านวิชาการ กรมสุขภาพจิตมีความพร้อมในการฝึกอบรมนักจิตวิทยาอยู่แล้ว ชั้นแรกอาจเริ่มให้มีนักจิตวิทยา 1 คน ในโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนประมาณ 1,000 คนขึ้นไป ส่วนโรงเรียนเล็กๆ อาจต้องมีนักจิตวิทยากลางที่ดูแลหลายโรงเรียน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
บ้านเมือง	<p>โครงการเด็กไทยแก้มใส</p> <p>-เสนอข่าว นางจงกลณี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้อำนวยการสถาบันสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ผู้จัดการโครงการเด็กไทยแก้มใส กล่าวว่า หลังจากสสส.ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาคี จัดทำ "โครงการเด็กไทยแก้มใส" เพื่อพัฒนาอาหารกลางวันและภาวะโภชนาการของเด็กและเยาวชนในระยะยาว โดยช่วงปีแรก พ.ศ. 2557-2558 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 544 โรงเรียน ได้สานต่อ โครงการช่วงที่ 2 เพื่อให้เด็กไทยทุกคนมีสุขภาพดี แข็งแรง เติบโตสมวัย เฉลียวฉลาดได้กินอาหารมีประโยชน์ ปลอดภัย คาดว่าสิ้นปี 2560 จะมีศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส 250 แห่งกระจายทั่วประเทศ</p>
สยามรัฐ	<p>นวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทย</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติคัดเลือก "แผ่นเจลเย็นมาสก์หน้าสมุนไพรในรูปแบบนาโนซึ่ม" ซึ่งประกอบด้วยวัตถุดิบตามสูตรตำรับ ที่พืชสมุนไพรไทยแบบเกษตรอินทรีย์ (organic) สามารถย่อยสลายได้ง่าย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย ดร.โชน น้อยแสง นักวิจัยและอาจารย์วิทยาลัยแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ที่กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และสามารถคว้าเหรียญทอง (Gold Prize) จาก Geneva International Invention 2016 และรางวัล Special Award on Stage จาก Taiwan Invention Association</p>
เดลินิวส์	<p>นมปลอดไรต์ป้องกันฟันผุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ เหลืองดิลก นพ.สสจ.ตรัง กล่าวว่า ขณะนี้กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการนมปลอดไรต์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย โดยร่วมมือกับ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา อย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี 2553 ภายใต้การสนับสนุนด้านวิชาการจากองค์การอนามัยโลก ปัจจุบันได้ขยายพื้นที่ดำเนินการเป็น 12 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ชุมพร ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี สระแก้ว ชลบุรี กระบี่ พัทลุง ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 25 โรงเรียน ครอบคลุมเด็ก 1 ล้าน 3 แสนคน</p>
แนวหน้า คอลัมน์ ชูชีพ กทม.	<p>ข้อใจค่าทำฟัน</p> <p>-เสนอข่าว ผู้เขียนคอลัมน์ข้อใจค่าบริการชุดหินปูนที่รพ.กล้วยน้ำไท ไม่เป็นไปตามที่ปิดประกาศไว้ว่าค่าชุดหินปูนทั้งปาก 600(ราคาปกติ) นอกจากนี้ ทันตแพทย์ยังให้บริการไม่ดี นำผ้ามาปิดจมูกคนไข้ไว้เป็นระยะเวลานานขณะที่ทำการรักษา</p>
เว็บไซต์ Kapook	<p>แชร์ภาพหมอมือทำฟันเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว มีการแชร์ภาพหมอเคน ทพ.เสถียร สุวิศาลกุล วัย 34 ปี ในชุดซูเปอร์แมน กำลังทำฟันให้คนไข้เด็กน้อยรายหนึ่ง โดยเป็นแนวคิดที่จะช่วยลดความกังวลของเด็กๆ เมื่อมาหาทันตแพทย์ได้เป็นอย่างดี</p>
ไทยรัฐ	<p>รายงานผู้ก่อการร้ายโจมตีสถานพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว พันธมิตรคุ้มครองสุขภาพในพื้นที่ขัดแย้ง ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันขององค์กรด้านมนุษยธรรมและสุขภาพกว่า 30 องค์กร เสนอรายงานว่า ในรอบปี 2558 จนถึง 3 เดือนแรกของปีนี้ มีเหตุโจมตีสถานพยาบาลทั้งแบบจงใจและเลือกสุ่ม รวมทั้งสังหารบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย กระทบการรักษายาพยาบาลของพลเรือน ใน 19 ประเทศทั่วโลก ตั้งแต่โคลอมเบีย ไปจนถึงทวีปแอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชีย รวมทั้งปากีสถาน เมียนมาร์ รวมถึงประเทศไทย ที่มีกรณีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ 10 คน บุกรพ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส</p> <p>จุดประสงค์ของรายงาน เพื่อสะท้อนปัญหาและเรียกร้องเลขานุการสหประชาชาติ องค์การอนามัยโลก รวมทั้งคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หามาตรการรับมือและส่งเสริมเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ศาลอื่นๆ ถ้าประเทศนั้นๆ ไม่ดำเนินการใดกับผู้ก่อเหตุ</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>พัฒลมมือถือระเบิด</p> <p>-เสนอข่าว ในสังคมออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพพัฒลมมือถือระเบิด โดยผู้โพสต์อ้างว่าเหตุเกิดภายในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ที่เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย</p> <p>โดยสื่อท้องถิ่นมาเลเซีย รายงานว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนเมษายน 59 ญาติของเด็กเปิดเผยว่า สภาพอากาศร้อนจัด เด็กๆ จึงพกพัฒลมพกพาไปโรงเรียนด้วย ด้านผู้อำนวยการโรงเรียนประถมดังกล่าว ได้สั่งห้ามการใช้พัฒลมพกพาภายในโรงเรียนทันที</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
คม ชัด ลึก	<p>อินเดียพบขนมปังปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขอินเดียสั่งสอบสวน หลังผลศึกษาพบขนมปังและแป้งพืชมัธเป็นสารเคมีก่อมะเร็ง โดยพบสารโพแทสเซียมโบรเมต หรือโพแทสเซียมไอโอเดท หรือพบทั้งสองชนิด ในตัวอย่างขนมปังมากถึง 84% สารเคมีเหล่านี้เป็นสารต้องห้ามในหลายประเทศ แต่อินเดียยังอนุญาตให้ใช้ในการผลิตอาหารพวกขนมปัง</p>
เดลินิวส์	<p>เปรูประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากพิษปรอท</p> <p>-เสนอข่าว รัฐบาลเปรูประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ 11 เขตของป่าเมซอน เนื่องจากมลพิษสารปรอทจากการทำเหมืองแร่ทองคำเถื่อน การทดสอบพบระดับสารปรอทเกินระดับสูงสุดที่อนุญาต ส่งผลกระทบต่อน้ำในแม่น้ำ พืชและสัตว์น้ำ รวมทั้งประชากรท้องถิ่น ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพร้ายแรง โดยเฉพาะในเด็กและสตรีมีครรภ์</p>